

ข้อมูลโครงการงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมของธนาคาร ปีบัญชี 2564

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์
1	โครงการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนภารกิจองค์กร	5,100,000	<ol style="list-style-type: none"> ศึกษาปัญหา/อุปสรรคและข้อจำกัดในการเข้าเป็นลูกค้าใหม่ของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม วิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าใหม่ตามกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ศึกษาทำความเข้าใจเส้นทางการประกอบอาชีพผู้ประกอบการเกษตรของลูกค้ากลุ่มลูกค้าใหม่ตามกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม ค้นหาโอกาสทางการตลาดและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในการสนับสนุนการทำเกษตรและการดำเนินธุรกิจเกษตรของลูกค้ากลุ่มใหม่ให้แก่ธนาคาร
2	ปัจจัยความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	3,050,000	<ol style="list-style-type: none"> ศึกษารูปแบบเทคโนโลยีและ นวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสม สำหรับเกษตรกรลูกค้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน ศึกษาปัจจัยและแนวทางในการสนับสนุนให้เกษตรกรนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรมาใช้ในการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน
3	โครงการวิจัยความพร้อมในการทำธุรกรรมและบริการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัสของลูกค้า ธ.ก.ส.	110,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อศึกษาความพร้อมในการทำธุรกรรม และบริการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัสของลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อศึกษาพฤติกรรมในการทำธุรกรรมและบริการโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการสัมผัสของลูกค้า ธ.ก.ส. เพื่อศึกษาระดับการยอมรับนวัตกรรมของลูกค้า ธ.ก.ส. จำแนกตามประเภทกลุ่มลูกค้าและตามช่วงวัย
4	โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ปีบัญชี 2564	10,000,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ทันสมัยด้านวิจัยและนวัตกรรมแก่ผู้บริหาร พนักงานธนาคาร ลูกค้า และเกษตรกร เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ DATA CENTER ของธนาคาร เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันของธนาคาร เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน (User)
5	โครงการขยายผล/ต่อยอดผลงานนวัตกรรม	6,000,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อนำผลงานนวัตกรรมในปีบัญชีที่ผ่านมา มาพัฒนาขยายผลสู่การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านสินเชื่อ เงินฝาก รายได้และค่าธรรมเนียมในรูปแบบใหม่ในปีที่ผ่านมา
6	โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรม (Innovation Lab)	7,000,000	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการและสภาพแวดล้อมในการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผลงานนวัตกรรม เพื่อให้สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	วัตถุประสงค์
7	โครงการส่งเสริมบรรยากาศด้านนวัตกรรม	600,000	เพื่อส่งเสริมบรรยากาศด้านนวัตกรรม โดยให้ความเชื่อมโยงและบูรณาการให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานให้เกิดการพัฒนาและก่อให้เกิดการปลูกฝังและกลายเป็นวัฒนธรรมในการสร้างและคิดค้นนวัตกรรมภายในองค์กร
8	การให้ความรู้และพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม	10,000,000	1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานทั่วทั้งองค์กรได้มีส่วนร่วมกันสร้าง/พัฒนาผลงานนวัตกรรมนำสู่การใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร 2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมแก่ผู้บริหารและพนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนจุดประกายให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะทางการคิดค้นนวัตกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานและการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
9	โครงการวิจัยร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร	6,000,000	1. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยในภาคเกษตรร่วมกับเครือข่าย 2. เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายสร้างหรือพัฒนางานวิจัยในภาคเกษตรได้สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร
10	แผนงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเครือข่ายสู่ชุมชน	5,500,000	1. เพื่อนำผลงานนวัตกรรมเกษตรมาพัฒนา/ต่อยอดให้กับเกษตรกรในชุมชนและคนในชนบท 2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ผลิตภาพ ยกกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรด้วยผลงานนวัตกรรมเกษตร 3. เพื่อสามารถวัดและประเมินผลลัพธ์จากการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
11	การนำเสนอผลงานนวัตกรรม	500,000	เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานและส่วนงานได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่คิดค้นพัฒนาขึ้น เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กร
12	การสนับสนุนส่งเสริมให้ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา/การใช้ประโยชน์	1,500,000	เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการยื่นขอจดและการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร
13	โครงการรวบรวมผลงานนวัตกรรมเกษตรสู่การขยายผล	100,000	เพื่อรวบรวมผลงานนวัตกรรมจากความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย มาเป็นฐานข้อมูลสู่การขยายผลนำไปใช้จริง